

๒๑ ก.พ. ๒๕๖๘

สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย 968
เลขที่รับ.....
วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๘
เวลา ๑๙.๓๐



สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย ชร ๕๗๑๐๐

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน ๑ ฉบับ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘

ด้วยสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงรายได้รับแจ้งจากสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) ว่าจะเปิดให้ยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน เพื่อเป็นผู้ดำเนินการสร้างบัญชีโครงการ และให้สิทธิชื่อผู้ใช้งานพร้อมรหัสเข้าระบบ (User/Password) ของโครงการให้กับผู้จัดการโครงการ สำหรับยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา เอกชน ที่มีได้มีวัตถุประสงค์ในการเมืองหรือมุ่งค้าหากำไรที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย จึงขอแจ้งแนวทาง และวิธีการยื่นลงทะเบียนเป็นผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน โดยให้หน่วยงานที่มีความประสงค์ยื่นลงทะเบียนสมัครผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน ยื่นลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.enconfund.go.th เลือกกดที่เมนู การลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (ADMIN) สำหรับหน่วยงานที่เคยได้รับอนุมัติเป็นผู้ดูแลระบบ (Admin) ในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา สามารถใช้ User/Password ของท่านที่มีอยู่เดิมเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูล โดยดำเนินการ ดังนี้

(๑) กรณีข้อมูลผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน และข้อมูลหน่วยงานของท่านมีความถูกต้องหรือไม่ประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลใด ๆ (การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าหน่วยงาน ไม่จำเป็น ต้องขอแก้ไขข้อมูล) ให้ผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงานทำการกด "ยืนยันข้อมูล" ในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ User/Password เดิม ในระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

(๒) กรณีมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลระบบ (Admin) หรือต้องการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ของหน่วยงาน ให้ทำการกด "ปิดการใช้งาน" ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเตรียมยื่นสมัครขอลงทะเบียนเป็นผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงานใหม่ ตามวันเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการตามข้อ (๑) และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวข้อมูลผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงานจะถูกปิดการใช้งาน และไม่สามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้

กำหนดระยะเวลาการยื่นลงทะเบียนเป็นผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงานรายใหม่หรือรายเดิมที่ประสงค์แก้ไขข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. โดยผู้ยื่นจะต้องทำการยื่นลงทะเบียน พร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสารประกอบการยื่นลงทะเบียนตามเอกสารตัวอย่าง โดยดาวน์โหลดจาก www.enconfund.go.th

/๑. เลือกกดที่เมนู

